



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๑๐๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๓๗

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง เอกสารแจ้งเวียน

เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
ของสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๘/ว ๘๕๓ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ
 โปรดทราบและดำเนินการต่อไป
 โปรดทราบและถือปฏิบัติ
 โปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(นางโสภา พงศ์สุพัต)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ในคดีเลขที่ (...ค.)
วันที่ ๒๕/๖
วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๗
เวลา ๑๐.๐๓ น.

สำนักบริหารกลาง
No ๒๐
เลขที่.....
of. om

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๒๓ ต่อ ๒๑๖

ที่ กษ ๐๒๐๘/ว ๘๕๓ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ผลการเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งสรุปผลการเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๔๑๐ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความร่วมมือแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๑ แผนกิจกรรมมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ในกิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๕

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คือ **กิจกรรมที่ ๕** ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความร่วมมือการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้หัวข้อ “ BE AWARE – COUNTERFEITS HURT, KEEP IT REAL ” โดยนำถ้อยคำดังกล่าวไปใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกความเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมานี้

ในการนี้ เห็นสมควรแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ และให้ความร่วมมือการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกฯ ในหัวข้อดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๕ มิ.ย. ๒๕๕๗

สุภาว อธิราชโชติ
(นางสาวสุภาว อธิราชโชติ)
นักจัดการงานทั่วไป

๕ มิ.ย. ๒๕๕๗
(นางสาวสมลุนี แต่งไทย)
หัวหน้างานอำนวยการ

ดำเนินการตามเสนอ

จิรภา อธิโรภาส

(นางจิรภา อธิโรภาส) ๕ มิ.ย. ๒๕๕๗

ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี รัชการราชการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๕ มิ.ย. ๒๕๕๗

(นายจรัญ ธาดาวิวรรธน)

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานราชการ รัชการราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



บันทึกข้อความ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เลขรับ..... ๓๖๐๒
วันที่..... ๕ มิ.ย. ๒๕๕๗
..... น.

ส่วนราชการ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร ๐-๒๒๘๐-๓๗๒๓, ๒๖๓๑๐๒๒

ที่ กษ ๐๒๐๘/ว ๕๕๓ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผก. ๑๘๖๓

เรื่อง ... ผลการเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พณ ๐๗๐๗/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เชิญผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๔๑๐ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งสรุปผลการประชุมดังนี้

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้หน่วยงานพิจารณาให้ความร่วมมือแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๑ แผนกิจกรรมฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

๑. **กิจกรรมที่ ๑** การกำหนดให้มีผู้ประสานงาน (contact points) โดยที่กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แต่มติที่ประชุมได้ขอให้เสนอชื่อผู้ประสานงาน (contact points) เพียงหน่วยงานละ ๒ คน ดังนั้น จึงให้หน่วยงานที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายทั้งสองหน่วยงาน พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ประสานงาน (contact points) ทั้งนี้ ให้แจ้งรายชื่อไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. **กิจกรรมที่ ๒** (กิจกรรมต่อเนื่อง) ตามที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้อยู่ระหว่างการจัดทำแบบฟอร์ม (Template) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และจะจัดส่งให้ประเทศสมาชิกอาเซียนกรอกข้อมูลเพื่อรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของอาเซียนต่อไปนั้น เมื่อประเทศฟิลิปปินส์ได้จัดทำแบบฟอร์ม (Template) แล้วเสร็จ และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดส่งแบบฟอร์ม (Template) มาแล้ว ให้กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (Template) การแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบอาเซียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว

๓. **กิจกรรมที่ ๕** การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้หัวข้อ "BE AWARE - COUNTERFEITS HURT, KEEP IT REAL" ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาให้ความร่วมมือนำถ้อยคำดังกล่าวไปใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกความเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

๔. ในกรณีที่กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประสงค์ขอรับความร่วมมือ/ความช่วยเหลือสนับสนุนในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาและการดำเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค ให้แจ้งรูปแบบความร่วมมือ/ความช่วยเหลือที่แต่ละหน่วยงานต้องการได้รับการสนับสนุน ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสรรเสริญ ฮัจจุตมานัส)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



บันทึกข้อความ

ห้อง ผู้ตรวจฯ (นายสรรเสริญฯ)
รับที่ ๒๕๖
วันที่ ๒๕๖๗.๓.๑๖ เวลา ๑๖.๐๐

ส่วนราชการ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร ๐-๒๒๘๐-๓๙๒๙, ๒๖๐
ที่ กษ ๐๒๐๘/ ๙๖๖ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ...รายงานผลการเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่สำนักกฎหมายได้รับมอบหมายจากปลัด กษ. ให้ไปร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๓๐๔๑๐ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (NICE)
เกี่ยวกับแผนความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในกรอบอาเซียน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนัก
กฎหมายได้มอบให้กลุ่มกฎหมายและระเบียบไปเข้าร่วมประชุม นั้น

นางฐิระกานต์ ดิฐวิญญู ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและ
ระเบียบ ได้ไปเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าวแล้ว สารสำคัญในการประชุมสรุปได้ ดังนี้

๑. ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ โดยรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางกุลณี อิศดิศัย) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งว่า หน่วยงานที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้ รวม ๒๕ หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการกันมาตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๖

๒. ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้กล่าวถึงภาพรวมเกี่ยวกับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ (ASEAN
Action Plan ๒๐๑๑ - ๒๐๑๕) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก ๕ ประการ ครอบคลุมภารกิจ ๒๘ หัวข้อ โดยประเทศสมาชิก
อาเซียนได้แบ่งกันเป็นผู้นำกิจกรรม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ไทย
ได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศผู้นำกิจกรรม หัวข้อที่ ๗ - ๑๑, ๑๘ - ๑๙ และ ๒๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระที่ ๒.๒ หน้า ๖ - ๑๓ สำหรับหัวข้อที่ ๖ การพัฒนาและดำเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค คณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working Group
on Intellectual Property Cooperation เรียกโดยย่อว่า AWGIPC) ได้มีมติให้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศ
ผู้นำกิจกรรม (Country Champion) โดยมีการจัดทำแผนกิจกรรมความร่วมมือในการดำเนินการปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Regional Action Plan on Enforcement) ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม โดยที่กิจกรรม
ที่ ๑ การกำหนดผู้ประสานงาน (Focal Point) เพื่อประสานงานกับประเทศผู้นำกิจกรรมนั้น สำนักป้องปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับประเทศ
ผู้นำกิจกรรมอยู่ในขณะนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๒.๓ หน้า ๑๔)

๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงแผนกิจกรรมความร่วมมือ
ในการดำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Regional Action Plan on Enforcement) ซึ่งมี
๕ กิจกรรม โดยมีประเด็นพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นและแนวทางการดำเนินการเสนอต่อที่ประชุม (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓ หน้า ๑๙ - ๒๑) ดังนี้

๓.๑ แผนกิจกรรมฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดให้มีผู้ประสานงาน (contact points) สำหรับหน่วยงานศุลกากร
ตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้เสนอความเห็น
ให้แต่ละหน่วยงานเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน จำนวน ๒ คน ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายในวันที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อจะได้รวบรวมส่งประเทศผู้นำกิจกรรมต่อไป

/ กิจกรรมที่ ๒ ...

กิจกรรมที่ ๒ (กิจกรรมต่อเนื่อง) ประเทศฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างการจัดทำแบบฟอร์ม (Template) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และจะจัดส่งให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรอก ข้อมูลเพื่อรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของอาเซียนต่อไป ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้เสนอความเห็นให้มอบหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในส่วนนี้อย่างใกล้ชิด และให้จัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกรอกข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบอาเซียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้แต่ละหน่วยงานทราบ ถึงความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานอื่น

กิจกรรมที่ ๓ ประเทศฟิลิปปินส์จะจัดประชุม Annual Regional IPR Enforcement Summit ณ กรุงมานิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ และจะเชิญผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมด้วย ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้เสนอความเห็นให้มอบหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาคำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมประชุม หลังจากที่ประเทศผู้นำกิจกรรมได้ยืนยัน กำหนดการ เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมดังกล่าวแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ การจัดสัมมนาภายใต้แผนกิจกรรมของโครงการ ECAP III ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ มีกำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง IPR Enforcement for Police and Customs Officers ภายใต้กิจกรรม Capacity Building on IPR Enforcement for interested ASEAN administrative enforcement agencies (training for trainers) – Key Activity I (c) (ii) ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้เสนอให้มอบหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาประสานงานกับสำนักงาน ECAP III ในเรื่องช่วงเวลาและรายละเอียดของการจัดสัมมนา ก่อนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

กิจกรรมที่ ๕ (กิจกรรมต่อเนื่อง) การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้หัวข้อ “BE AWARE – COUNTERFEITS HURT, KEEP IT REAL” ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้เสนอแนวทางดำเนินการ รวม ๓ ข้อ ดังนี้

๑) ในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาควรรำนำหัวข้อดังกล่าวไปสอดแทรกไว้ในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกความเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว

๒) มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาประสานงานกับประเทศผู้นำกิจกรรม และประเทศสมาชิกอื่นๆ ในเรื่องการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้หัวข้อดังกล่าวในระดับภูมิภาค (ถ้ามี) และแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่อไป

๓) ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการนำถ้อยคำดังกล่าวไปใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกความเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

๓.๒ ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนพิจารณารูปแบบความร่วมมือ/ความช่วยเหลือที่แต่ละหน่วยงานต้องการได้รับการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาและการดำเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค และแจ้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมนำไปหารือกับประเทศผู้นำกิจกรรมในกรอบการประชุม AWGIPC หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบ (The Office of Harmonization for the Internal Market - OHIM) ภายใต้โครงการ ECAP III ต่อไป

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นและข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการที่ประชุม

ความเห็นของสำนักกฎหมาย

เพื่อให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมฯ สำนักกฎหมายขอเสนอความเห็นและแนวทางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กษ. ดังนี้

๑. กิจกรรมที่ ๑ การเสนอชื่อผู้ประสานงาน (contact points) จำนวน ๒ คน สำนักกฎหมายเห็นว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในสังกัด กษ. มี ๓ หน่วยงาน ได้แก่

๑.๑ กรมวิชาการเกษตร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ์พืช ซึ่งมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรพันธุ์พืชใหม่

๑.๒ กรมหม่อนไหม มีอำนาจหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาในเรื่องของหม่อนไหมและเส้นใยต่างๆ โดยมีเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูง

๑.๓ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีอำนาจหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรรูปตัว Q สมควรพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง ๓ หน่วยงานดังกล่าว โดยเลือกมอบหมายเพียง ๒ หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับเลือกพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ได้รับเลือกแจ้งรายชื่อไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. กิจกรรมที่ ๒ ในกรณีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดส่งแบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด กษ. เพื่อกวักข้อมูล เห็นสมควรให้กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม และ มกอช. พิจารณาดำเนินการการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบอาเซียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

๓. กิจกรรมที่ ๕ การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้หัวข้อ "BE AWARE - COUNTERFEITS HURT, KEEP IT REAL" เห็นสมควรแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด กษ. พิจารณาให้ความร่วมมือนำถ้อยคำดังกล่าวไปใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกความเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ต่อไป

๔. ในกรณีที่กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประสงค์ขอรับความร่วมมือ/ความช่วยเหลือสนับสนุนในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาและการดำเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค ให้แจ้งรูปแบบความร่วมมือ/ความช่วยเหลือที่แต่ละหน่วยงานต้องการได้รับการสนับสนุน ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรด

๑. มอบหมายหน่วยงานเพียง ๒ หน่วยงาน เพื่อให้ส่งชื่อเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน โดยเลือกจากหน่วยงานที่มีการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ๓ หน่วยงาน ต่อไปนี้ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม และ มกอช.

๒. ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดตามบัญชีแนบ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นายสานิตย์ วงษ์พันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- สอช. (นางณิชากร) โทร. เกษตร
- แฉ : มกอช. เสนอชื่อ จ.พ. ฝน
- ผู้ประสานงาน
- จ.พ. ฝน

(นายสรวิชัย อัจจุตมานัส)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บัญชีแนบ

๑. อธิปไตยกรมชลประทาน
๒. อธิปไตยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๓. อธิปไตยกรมประมง
๔. อธิปไตยกรมปศุสัตว์
๕. อธิปไตยกรมพัฒนาที่ดิน
๖. อธิปไตยกรมวิชาการเกษตร
๗. อธิปไตยกรมส่งเสริมการเกษตร
๘. อธิปไตยกรมส่งเสริมสหกรณ์
๙. อธิปไตยกรมการข้าว
๑๐. อธิปไตยกรมหม่อนไหม
๑๑. อธิปไตยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๑๒. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๓. เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๔. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๑๕. ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา
๑๖. ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
๑๘. ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
๑๙. ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง